




THÔNG TIN TRỌNG TÀI VIÊN

VICTOR SMITH		
	Trọng tài viên (Chartered Arbitrator) Giám đốc xây dựng (Chartered Construction Manager) - Charndell Associates Co., Ltd.	
	Băng Cốc, Thái Lan	
	vsmith@charndell.com	
	Ngôn ngữ: Tiếng Anh	
Lĩnh vực chuyên môn		
Xây dựng, Thương mại Quốc tế, Vận chuyển đường biển, Hàng không, Trọng tài		
Kinh nghiệm trọng tài		
<p>Ông đã làm việc trong ngành xây dựng ở châu Âu, Trung Đông, Châu Phi, Nam Mỹ và châu Á. Ông thường xuyên là trọng tài viên trong cả trọng tài quốc tế và trong nước và hỗ trợ các bên trong thủ tục tố tụng trọng tài.</p> <p>Ông có kinh nghiệm đặc biệt trong các tranh chấp xây dựng, tranh chấp thương mại quốc tế, tranh chấp vận chuyển, tranh chấp hàng không, tranh chấp liên doanh và một loạt các tranh chấp thương mại chung. Ông đã tham gia làm Trọng tài viên của nhiều vụ tranh chấp trong đó trị giá tranh chấp dao động từ 0,5 triệu đô la Mỹ đến hơn 92,0 triệu đô la Mỹ. Ông cũng là trọng tài viên trong danh sách của nhiều tổ chức trọng tài quốc tế như ICC, SIAC, KLRCA và CI Arb. Ông đã tiến hành trọng tài với tư cách là Trọng tài viên duy nhất theo các quy tắc trọng tài ICC, SIAC và TAI và đã tiến hành trọng tài với tư cách là Thành viên Hội đồng Trọng tài theo các quy tắc trọng tài ICC, SIAC, TAI, VIAC và BOTT và trọng tài ad hoc. Ông đã tiến hành trọng tài theo luật tiếng Anh, Ấn Độ, Malaysia, Nepal, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.</p>		
Quá trình đào tạo		
<ul style="list-style-type: none"> Cử nhân Khoa học Khảo sát số lượng - Kingston Polytechnic Thạc sỹ Luật Thương mại Quốc tế - Đại học Northumbria Chương trình sau đại học về trọng tài từ Trường Cao đẳng Quản lý Bất động sản Reading Chứng chỉ trọng tài thương mại quốc tế từ Viện trọng tài Quốc tế Luân Đôn (CI Arb) 		
Quá trình công tác		
Thành viên của Viện Trọng tài Quốc tế, Viện Trọng tài Singapore, Viện Trọng tài Hồng Kông và Viện Trọng tài Malaysia.		

	Hội đồng trọng tài cho nhiều tổ chức trọng tài bao gồm APRAG, CIArb, DIAC, HKIAC, ICDR, KCAB, KLRCA, NZDR, PIAC, SCIA, SIAC, TAI và VIAC
1997 - 1998	Chủ tịch RICS Thái Lan
2004 - 2012	Chủ tịch Ủy ban Trọng tài ICC Thái Lan
2003 - 2013	Thành viên của Tòa án Trọng tài Quốc tế London
2010 - 2014	Giảng dạy trọng tài và ADR tại Đại học Thammasat ở Bangkok cho Chương trình Thạc sĩ Luật về Luật Kinh doanh
	Hội đồng xét xử KLRCA
	Hòa giải viên được công nhận, Trung tâm Trọng tài Thái Lan
	Thành viên của Viện Khảo sát Hoàng gia và Viện Xây dựng